

7 วิธี ใช้เงินอย่างประหยัดเมื่อไปเรียนต่างประเทศ

นำเสนอเมื่อ : 10 ก.ย. 2560

7 วิธี ใช้เงินอย่างประหยัดเมื่อไปเรียนต่างประเทศ

คงมีหลายคนที่ยื่นอยากไป **เรียนต่อต่างประเทศ** เพื่อจะ **เรียนภาษา** หรือเพิ่มโอกาสในการทำงาน แต่อาจจะท้อแท้หรือไม่กล้าลงยื่นมหาวิทยาลัยในฝันเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการไปเรียนต่างประเทศนั้นสุดแสนจะแพง แต่อย่าเพิ่งหมดหวังไป เพราะวันนี้สถาบันสอนภาษาชั้นนำอย่าง EF หรือ Education First จะมาแนะนำ 7 วิธีเด็ดในการประหยัดหรือใช้จ่ายอย่างฉลาดก่อนจะไปเรียนต่อต่างประเทศ พร้อมแล้ว มาอ่านกันเลยดีกว่า แล้วเรื่องค่าใช้จ่ายจะไม่นับอุปสรรคต่อ **การเรียนภาษาต่างประเทศ** ของคุณ

1. รู้ตัวเมื่อไหร่ เริ่มเตรียมตัวเมื่อนั้น!

ก่อนจะตัดสินใจไปเรียนต่อต่างประเทศ คุณควรมีการเตรียมตัวและค้นคว้ามหาวิทยาลัยที่อยากเรียนก่อนเป็นเวลา 2-3 ปี ทั้งนี้เมื่อเรามีเป้าหมายที่แน่นอน ก็จะทำให้เราสามารถเตรียมตัวตามเงื่อนไขของมหาลัยนั้นๆได้ ไม่วาจะเป็นเรื่องค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าอาหาร เราจะได้มีเวลาทำงานเก็บตังค์สักพักก่อนเริ่มออกเดินทางจริง

2. มองหาทุน เพื่อช่วยเรื่องค่าใช้จ่าย!

สิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญมากในการเรียนไปต่อต่างประเทศ เพราะไม่ใช่ทุกคนที่สามารถไปเรียนต่างประเทศด้วยเงินทุนของตัวเองได้ ดังนั้น การมองหาทุนช่วยเหลืออาจจะเป็นความคิดที่ดี ทางสถาบันภาษา EF เรามี **ทุนการศึกษา** มอบให้สำหรับนักเรียนที่พื้นฐานภาษาอังกฤษดี นอกจากทุนการศึกษาแล้ว เรายังมีการมอบส่วนลดให้สำหรับผู้สมัครเรียนภาษาอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

3. มินิบ และใช้จ่ายอยู่ในงบ!

เมื่อคิดจะไปเรียนต่อต่างประเทศ การมินิบประมาณค่าใช้จ่ายถือเป็นเรื่องดี เนื่องจากมันสามารถช่วยเราจำกัดค่าใช้จ่ายแต่ละอย่าง และไม่ทำให้เกินจำนวนที่กำหนดเอาไว้ เราอาจแบ่งบออกเป็นหมวดหมู่ เช่น หมวดอาหาร หมวดที่พัก หมวดการเดินทาง เป็นต้น

4. ทำอาหารกินเอง!

เมื่ออาศัยอยู่เมืองนอก สิ่งหนึ่งที่สามารถช่วยเราประหยัดตังค์ไปได้มากเลยก็คือการทำอาหารกินเอง ไม่วาจะเป็นมื้อเช้า มื้อเที่ยง หรือ มื้อเย็น เราอาจซื้อส่วนผสมมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งส่วนใหญ่จะมีการลดราคาอยู่เรื่อยๆ อาจจะทำอาหารใส่ปิ่นโตไปกินที่โรงเรียนหรือห้องสมุดก็ได้ เชื้อเถอะ ประหยัดเงินไปได้เยอะ

5. มองหาส่วนลดนักเรียน-นักศึกษา

อย่าลืมหาส่วนลดนักเรียน-นักศึกษาให้เป็นประโยชน์

เพราะส่วนใหญ่แล้วเมืองนอกจะให้ความสำคัญกับความเป็นนักเรียนอย่างมาก ไม่ว่าจะไปซื้อเสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน อิเล็กทรอนิกส์ ร้านต่างประเทศส่วนใหญ่จะมอบส่วนลดให้กับนักเรียนแตกต่างกันไป โดยอาจจะอยู่ที่ 10 15 หรือ 20 % แลวแต่ร้านและประเทศนั้นๆ

6. ทำอะไรเป็นกลุ่มๆ!

เวลาเหนื่อยหรือคิดอยากจะทำอะไรก็ชวนเพื่อนไปพืพิชภัณฑ์ หรือ สถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องการค่าเข้า การไปกับกลุ่มใหญ่ๆจะช่วยให้เราจ่ายค่าเข้าได้น้อยลง เพราะส่วนใหญ่สถานที่ท่องเที่ยวจะมอบส่วนลดให้กับนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ๆ เพราะฉะนั้นคิดจะไปไหนอย่าลืมชวนเพื่อนในคลาสไปเยอะๆ

7. มองหาการคมนาคมรูปแบบใหม่ๆ

การเดินทางไปโรงเรียนหรือห้องสมุด บางครั้งอาจจะต้องเสียค่าเดินทางเยอะ รถเมลหรือรถไฟฟ้าต่างประเทศอาจจะไม่ถูกเหมือนบ้านเรา เพราะฉะนั้น ลองมองหารูปแบบการเดินทางแบบใหม่ที่สามารถประหยัดตังค์ของเราได้ ไม่ว่าจะเป็นวิธีการเดิน หรือปั่นจักรยาน นอกจากจะประหยัดตังค์แล้ว ยังทำให้เราได้ออกกำลังกาย ฟิต อีกดวยนะ คุ่มสุดๆ

สำหรับใครที่สนใจอยากไปเรียนต่อต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนภาษา การแลกเปลี่ยน ไปเรียนซัมเมอร์ หรือเรียนมหาวิทยาลัย ลองโทรเข้ามาถาม EF Education First ดูลิ เบอร์โทร 02 017 8400 ทางเรามีทีมงานที่คอยช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาว่า คอร์สเรียนไหนและประเทศไหนที่น่าสนใจ